

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_XT_009_S2
ชื่อตาราง	มูลค่าและปริมาณสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ดอลลาร์ สรอ.)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้า และกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป
<b>หลักวิธีทางสถิติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม</li> <li>• ความครอบคลุม</li> <li>• การบันทึกข้อมูล และ มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• ลักษณะของข้อมูล และ วิธีการจัดเก็บ</li> <li>• วิธีประมวลผลข้อมูล</li> </ul>	<p>เป็นข้อมูลการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง จัดทำในรูปแบบสถิติที่แสดงถึงธุรกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากเขตเศรษฐกิจของราชอาณาจักรไทยไปนอกราชอาณาจักร หรือเคลื่อนย้ายสินค้าจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยครอบคลุมสินค้าทุกรายการที่มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกจากราชอาณาจักรไทย และมีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรตามด่านศุลกากรและสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศรวมทั้งพัสดุไปรษณีย์ แต่ไม่รวมสินค้าลักลอบและสินค้าที่ซื้อขายกลางทะเล</p> <p>ธนาคารแห่งประเทศไทยนำแฟ้มข้อมูลที่ประมวลโดยกรมศุลกากรมาจัดทำเป็นตารางสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต มูลค่าส่งออกเทียบเท่าบาทที่ได้จากกรมศุลกากร จะถูกนำมาแปลงค่าเป็นมูลค่าเทียบเท่าดอลลาร์ สรอ. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยกรมศุลกากร (อัตราซื้อสำหรับข้อมูลส่งออก และอัตราขายสำหรับข้อมูลนำเข้า) ปริมาณสินค้าจะแสดงเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีหน่วยปริมาณเป็นหน่วยเดียวกันทั้งกลุ่ม (เช่น เมตริกตัน) ซึ่งได้แก่ กลุ่มสินค้าเกษตร ประมง และสินค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มเท่านั้น พร้อมปรับข้อมูลให้เป็นไปตามนิยามและวิธีการจัดทำดุลการชำระเงิน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปรับเพิ่มสินค้าออกที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากร เช่น กระแสไฟฟ้า</li> <li>2. ปรับกรณีเหลือเวลา (บันทึกเมื่อมีการเปลี่ยนความเป็นเจ้าของ ซึ่งอาจเป็น คนละช่วงเวลากับการผ่านพิธีการศุลกากร เช่น กรณีการส่งออกเครื่องบิน)</li> <li>3. หักสินค้าที่นำเข้าโดยสถานทูต สินค้าที่ผู้เดินทางนำติดตัวมา สินค้าตัวอย่าง และการส่งออกสินค้าชั่วคราว</li> </ol> <p>การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ในตารางสถิติ โปรดแจ้งมายังผู้จัดการบริการประจำตารางที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้อปท. พิจารณา ทบทวนการจัดหมวดหมู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ( <a href="https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=748&amp;language=th">https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=748&amp;language=th</a> )
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลรายเดือนของครึ่งปีแรก จะปรับแก้ไขในเดือน ธันวาคม ของปีนั้นๆ และข้อมูลรายเดือนของทั้งปี จะปรับแก้ไขในเดือน มิถุนายน ของปีถัดไป

**ทีมสถิติภาคต่างประเทศ 1-2**  
**ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค**  
**โทร. 0-2283-5165**